

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

(3) ภารกิจจามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ	(8) สถานะดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่พอเพียง โดยมีหน้าที่พัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ระบบ การสร้างองค์ความรู้และวิจัย ระบบเฝ้าระวัง ระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบสื่อสารรณรงค์ ระบบพัฒนานโยบาย ควบคุม กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านกิจกรรม ทางกาย พัฒนาศาสนาแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายอย่างครอบคลุม ทัวถึง และยั่งยืน บูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเสมอภาคในการมีกิจกรรมทางกาย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ รายได้ การศึกษา เชื้อชาติ การเจ็บป่วยหรือความพิการ</p>						
<p><u>ภารกิจหลัก</u> <u>กระบวนการศึกษาวิจัย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทาง กายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของหน่วยงานมี คุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบ วิธีวิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน ด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ให้กับประชาชนในทุกกลุ่มวัย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีแผนดำเนินการจัดการ องค์กร ความรู้/วิ จัย และ นวัตกรรม 2. มีการควบคุมกำกับ ติดตามโดยคณะทำงาน (กพว.) กองฯ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กระบวนการ จัดเก็บข้อมูลไม่ เป็นไปตาม กรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2. ดำเนินการ เผยแพร่ผลงาน การวิจัยล่าช้า 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกำกับ ติดตามและมี มาตรการเร่งรัด การดำเนินงานให้ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด 2. ปรับแผนการ ดำเนินงานและ ลดขั้นตอนที่ไม่ จำเป็นในการ ดำเนินงาน 	<p>กลุ่มวิชาการและ คณะทำงาน (กพว.) ของหน่วยงาน/ 30 กันยายน 2567</p>	<p>★</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหาร หน่วยงานและคณะทำงาน (กพว.) ของหน่วยงาน.

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 .

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่ ยังมีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับ ชอบ/กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><u>ภารกิจหลัก</u> <u>กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย</u> <u>สิ่งแวดล้อมด้านกิจกรรมทางกาย</u> วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ ด้านกิจกรรมทางกายและสามารถนำ ความรู้ดูแลตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ 2. เพื่อยกระดับพฤติกรรมด้านการมี กิจกรรมทางกายของประชากรให้เพิ่มมาก ขึ้นในทุกบริบทพื้นที่ ภายใต้โมเดล 5x5x5 (5กลุ่มวัย X5สภาพแวดล้อม X5ระบบ สนับสนุน)</p>	<p>1. มีแผนการ ดำเนินการและใช้ เทคโนโลยีในการ สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 2. ใช้กระบวนการมี ส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายต่าง ๆ ผ่าน กลไกคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริมกิจกรรม ทางกายและ คณะอนุกรรมการ พัฒนาระบบสนับสนุน กิจกรรมทางกาย 5 ระบบ</p>	<p>1. การเผยแพร่องค์ ความรู้ไปสู่กลุ่ม กลุ่มเป้าหมายไม่ ครอบคลุมเพียงพอ 2. ภาคีเครือข่ายไม่ สามารถเข้าร่วม ประชุมได้เนื่องจาก ติดภารกิจ</p>	<p>1. พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการสื่อสาร หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ ความรู้ได้มากขึ้น 2. คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม กำหนดนโยบาย ติดตามและกำกับ การขับเคลื่อนแผน ส่งเสริมกิจกรรมทาง กายฯ ให้บรรลุ เป้าหมาย</p>	<p>กลุ่มงานวิชาการ/ 30 กันยายน 2567</p>	<p>★</p>	<p>มีการรายงานผลการ ดำเนินงานพัฒนาระบบ สนับสนุนกิจกรรมทางกาย 5 ระบบ และมีการกำกับ/ ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการโดย คณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายส่งเสริมการมีกิจกรรม ทางกาย</p>

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

(3) ภารกิจจากกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่อยู่มี อยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับ ชอบ/กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><u>ภารกิจสนับสนุน :</u> <u>กระบวนการบริหารงบประมาณ</u> 1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพบรรลุตามแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่ายในภาพรวมของกองฯและ ตามมติ ครม. 2. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไป ตามมติ ครม. และกรมอนามัย</p>	<p>1. รายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ ในที่ประชุม คณะกรรมการ บริหารฯและที่ ประชุมกองฯ เป็น ประจำทุกเดือน 2. มีการแต่งตั้ง คณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณของ กองฯ</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>1. มีการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ โดย ผู้บริหารหน่วยงานเป็น ประจำทุกเดือน 2. มีการปรับแผน การดำเนินงานให้ เป็นไปตามงบประมาณ และเป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ/ 30 กันยายน 2567</p>	★	<p>มีการรายงานผลการเบิกจ่ายเป็น ประจำทุกเดือน และมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนงานและแผนเงิน ที่กำหนด ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวันฉัตร ชินสุวาทย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ